

Nhà văn Elizabeth Edwards

Tên: Nguyễn Văn Khanh
Số: 12, Đường Ba, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, 2010 10:45

1. Trong đời sống, chúng ta yêu nhau quá nhiều. Có thể đó là những món quà ân tình không thể quên được và chúng bao giờ trở lại,

cũng có thể đó là món quà thật nhỏ, chúng hờn mắng rồi lại ôm ấp, mắng rồi lại yêu, rồi lại giận, hay mắng rồi lại nói chuyện yêu thương rồi lại cãi lên vào giữa đêm khuya, thật nhỏ -nhỏ nhưng như tiếng gió thoảng qua- và biết đâu chúng, lại yêu thương đó cuộc đời cũng chỉ là cơn gió thoảng qua rồi lại mắng hờn.

Cũng có thể món quà khó trả đó chính là miếng bánh ngọt và ly cà phê được mời vào một buổi chiều tháng 10 năm 2004 mà tôi nhận được từ tay người phụ nữ mang tên Elizabeth Edwards.



2. Tôi gặp bà lần đầu tiên ở thành phố Boston khi Radio Bolsa có đi săn tin về Địch Hịch Địch ng Dân Ch 2004.

Mặc dù tất cả chú ý lúc đó đều đổ dồn cho Thượng nghị Sĩ John Kerry của tiểu bang Massachusetts vì ông là đối thủ chính trị của Tổng Thống George W. Bush, hay chính trị gia mới nổi tên Barack Obama với bài diễn văn hùng hồn được vào đêm khai mạc, nhưng mọi người vẫn không thể quên ông thượng nghị sĩ nổi tiếng đẹp trai và xông xáo John Edwards của North Carolina.

Mặc dù thời tiết khá chua cay ngày tận cùng vòng bầu cử đầu tiên, nhưng ông Edwards vẫn được xem là một trong những chính trị gia tương lai nhất của đảng, nhiều triển vọng có ngày trở thành tổng thống, và là người được ông Kerry chọn để đứng chung liên danh trong cuộc đua tiến về Tòa Bạch Ốc.

Trong năm trước đó tin đồn chính trị cũng đã nói đến ông, cho biết ông nằm trong danh sách có thể được Phó Tổng Thống Al Gore mời để đứng chung liên danh, và là người được ông Gore gọi để thảo luận, trước khi thông báo cho mọi người biết chính Thượng Sĩ Lieberman của tiểu bang Connecticut.

Bà xuất hiện bên cạnh chồng, tay nắm theo cậu con trai mới lên 4. Khuôn mặt hiện ra, nói năng tự nhiên, khác hẳn với chức năng của một luật sư thuyết thành công mà bà đã làm trong nhiều năm trước.

Bà chăm chú nghe từng câu hỏi, bao giờ cũng tìm cách giải thích “anh John nhà tôi” trong câu trả lời, đôi mắt quét đi tìm nhìn chồng và 3 đứa con khi một nhà báo đặt câu hỏi khi bà nhận được cậu con trai lớn chốt vì tai nạn xe hơi lúc mới 16 tuổi.

Ông trông rất trẻ, bà nhìn thuyết phục chắc chắn. Ông mặc bộ vest được cắt đo thuyết phục, bà khoác trên người bộ quần áo rất bình thường không có vẻ hào nhoáng, lại còn nhàu nát vì phải bế con. Ông trông thật nhanh nhẹn, bà thì hiện hình như một người phụ nữ đầu tiên, nhu mì chờ đợi lo cho chồng con, không hề có nét sắc sảo như phụ nữ lớn các bà về những chính trị gia khác mà tôi đã gặp.

Một nhà báo -tôi quên tên- của tờ Boston Globe đưa ra so sánh bà không “gâu” như Đệ Nhất Phu Nhân Hillary Clinton, cũng chăng nét “tham vọng” như các bà của dòng họ Kennedy xuất thân từ vùng Đông Bắc Hoa Kỳ như người danh công thi sĩ. Hình như cũng anh nhà báo này bỏ câu “bên Cộng Hòa có bà Laura, bên Đảng Dân Chủ có bà Elizabeth”.

Câu nói đó quá đúng và thật xứng đáng dành cho bà Elizabeth Edwards.

3. “Tôi và anh John gặp nhau lần đầu tiên sâu trong rừng núi, đám cưới xong, bỏ là đi honeymoon trắng mắt như người chèo đò đúng một ngày rồi hai đứa bỏ vào công việc” như là bà kể cho mọi người nghe. Công việc đó kéo dài hàng chục năm trời, để “anh John” có thể theo đuổi “công việc” trở thành người lãnh đạo.

Bà xuất hiện khắp nơi, có mặt trong tất cả các cuộc vận động chính trị với chức vụ, thậm chí là người đứng ra giới thiệu chức vụ mới.

Trong những lần mà tôi có dịp được nghe bà nói về cuộc hôn nhân, bao giờ cũng có câu “anh John là người yêu đầu tiên của tôi” và nên hình ảnh của một người đàn ông hết lòng với vợ con, với gia đình, và lúc nào cũng “sẵn sàng phục vụ quốc gia”, chỉ mong “được các bạn tin tưởng” như chính bà tin tưởng vào chức vụ.

Chỉ bao giờ tôi nghe thấy bà nói dù chỉ một chút về công lao của mình. Được nghe như bà tin số phận Thiên đàng để sẵn lòng là giúp đỡ sinh viên trẻ như luật sư John Edwards, và giúp đỡ sinh viên trẻ hơn mình 4 tuổi để được các bạn mến mà anh đã có thể khi hai người chưa quen nhau.

Chính bà chỉ chỉ ra ai khác đã bỏ con đi theo chức vụ trong những cuộc vận động tranh cử, hãnh diện nhìn “anh John” giữ tay tuyên thệ như những người khác nhau.

Cũng chính bà từng nói về hàng ghế khán giả, cau mày khi thấy “anh John” bỏ ghế ngồi với những người khác khi khó khăn, và bao giờ cũng là người đầu tiên bước lên khán đài ôm hôn chức vụ mới thiếp sau những cuộc tranh luận chính trị đầy sôi nổi.

Chị nào có ông, nhà đó có bà. Cho tôi khi chuyển gia đình trở thành chuyển báo chí đăng tải ngay trên trang nhà tôi.

4. Cuối năm 2007, tờ The National Enquirer tung tin ông John Edwards ngoại tình, người yêu là cô Rielle Hunter từng làm việc trong Ủy Ban Vận Động Tranh Cử cho ông.

Các bản tin đi kèm theo hình ảnh nhà cửa tờ báo nói rằng ông là công nhân ở một nhà máy không được ai chú ý tới, cho mãi đến gần năm sau mới người mẹ tôi biết mình khi tờ The New York Times đưa tin nói công khai chính thức của ông Edwards “thật sự tan vỡ” vì không chịu ngoại tình, ông và cô Hunter còn có với nhau một đứa con gái.

Thốt đầu ông lên tiếng bác bỏ tin này, đến khi không thể chối cãi được nữa ông mới xác nhận là quả có việc trọng như quy luật không phải là cha của đứa bé, nhưng để nhào “sản sàng thử DNA” để mọi người nhìn rõ sự thật.

Chỉ một thời gian ngắn sau đó, chuyển còn nhận được tin nhà: Ông dần xếp đặt một người phụ tá nhận là cha của đứa bé, và anh này thực không nhận, khai báo một chuyển với báo chí.

Đến khi nhà báo George Stephanopoulos tiết lộ trong bản tin buổi chiều của đài ABC “những nhân viên trong Ủy Ban Vận Động nói sẽ khai hết mọi chuyển để John Edwards không được tranh chức tổng thống” và chính phủ nhẩy vào để tra xem ủy ban có sản phẩm gì không công bố đóng góp để trang trải “chi phí riêng tư” cho một con cô Rielle Hunter hay không, lúc đó ông chính thức gia đình ông để trai của nhà máy nhìn nhận những gì đã xảy ra.

Trong thời gian đó, thốt đầu bà vẫn lên tiếng bênh vực cho chồng. Qua những cuộc phỏng vấn trên truyền hình, bà cho biết chuyển chồng có một xu hướng là đi đâu không nên, nhưng “nếu bạn không đi đâu xa như nhồi đó đi thì anh John nhà tôi là một người chồng, người cha toàn hảo”.

Nhưng đến khi nghe chồng thú nhận có con riêng và xin “gia đình cũng như những công việc ông tha thứ”, bà mới quyết định xin ly hôn, thậm chí liên lạc với người mẹ chính bà đã từng tin tưởng và hy vọng.

Khi loan tin này, tạp chí People viết rằng bà kể cho một người bạn thân biết rằng “tôi không thể nào chịu được điều này”, và chia tay với chồng “là gì? pháp chế bao giờ nữa, nhúng phỉ làm”.

Lúc chuyển đến đây, bà đang bị bệnh ung thư. Thoạt đầu, bác sĩ nói không nguy hiểm, có thể chữa được. Ít lâu sau, bác sĩ cho biết bệnh tái phát thật nhanh, phá hoại cơ thể và bà không có nhiều hy vọng qua khỏi.

5. Lần cuối cùng tôi được gặp mẹ là hôm Thứ Năm tuần trước. Lúc đó đang ở Zurich săn tin FIFA cho cuốn gia tộc của World Cup 2018 và 2022, tình cờ vào Facebook thấy bà viết cho bạn bè và mọi người câu “thật gian chúng ta có dịp chia sẻ với nhau chuyện còn bao lâu nữa”. Ít ngày sau đó khi đã trở về Miami, đang lái xe thì được tin bà mất vì chứng bệnh quái ác.

Tôi đoán, tôi nhớ đến hình ảnh của bà, nhớ đến lần cùng với mẹ và các nhà báo đua nhau viết câu hỏi với bà ở Hội Đồng Dân Chủng 2004 tại Boston, nhớ đến một buổi chiêu cùng nhóm ký giả đến săn tin trước của nhà bà ở thành phố Raleigh, North Carolina, và không thể quên được cảnh bà cầm khay bánh ngọt ra mời mọi người cùng ăn cho vui.

Hôm đó, cả bạn chúng tôi đều phá lên cười khi một người trong nhóm báo cáo gì có điều ly cà phê nữa thì tuy nhiên. Không ai ngờ vài phút đồng hồ sau bà xuất hiện trước tôi, lần này cùng với cô con gái tên Cate, rót cà phê cho từng người một.

Theo tôi hiểu thì trong số các bà và của mẹ chính trong gia Hoa Kỳ, rất ít người làm điều như bà đã làm cho cánh báo chí chúng tôi ngày hôm đó.

Chính điều đó khiến tôi có cảm tình với bà nhiều hơn, thấy thật buồn khi nghe tin bà mất. Ngay lúc này, tôi đoán thêm được ăn một miếng bánh ngọt, uống một ly cà phê, nhớ miếng bánh và ly cà phê tôi đã nhận cách đây hơn 6 năm, tay người phở nữ nhiều bất hạnh tên Elizabeth Edwards.

Nhà vãng Elizabeth Edwards

Tên: Nguyễn Văn Khanh
Thị trấn: Ba, 14 Tháng 12 Năm 2010 10:45
